



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ขรก.ได้สิทธิลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

โดย มติชน วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550 09:02 น.

รัฐบาลหนุนกองทุนเผยแผ่พุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และนายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกันแถลงข่าวโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ว่า การอุปสมบทครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในชาติได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท โดยจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนสมัครร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ในส่วนกลางจะจัดพิธีอุปสมบท 9 วัด วัดละ 89 รูป รวม 801 รูป ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสระเกศ วัดชนะสงคราม วัดสัมพันธวงศ์ วัดสุทัศน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดยานนาวา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดปากน้ำ สำหรับส่วนภูมิภาคจัดพิธีอุปสมบททุกจังหวัด จังหวัดละ 89 รูป รวม 7,476 รูป

นายปรีชากล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการนี้จำนวน 47 ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นชอบให้ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ รวมถึงสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลาอุปสมบทได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และได้รับเงินเดือนตามปกติ สำหรับผู้อุปสมบทที่เคยใช้สิทธิการลาแล้วยังสามารถลาอุปสมบทในปีมหามงคลนี้ได้ด้วย รวมทั้งผู้อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติกับหน่วยงานอื่นๆ ก็สามารถใช้สิทธิการลาครั้งนี้ได้เช่นกัน โดยสามารถลาอุปสมบทได้ตลอดพรรษา 94 วัน ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-27 ตุลาคม และอุปสมบทระยะเวลา 19 วัน ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-13 สิงหาคม ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ ศน.หรือ วธ. หรือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

ด้านคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการ วธ. เปิดเผยผลประชุม ครม. เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ครม.ได้เห็นชอบให้ ศน.จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในปีงบประมาณ 2551 โดยเบื้องต้น วธ. ได้ขออนุมัติงบประมาณจัดตั้งกองทุนจำนวน 100 ล้านบาท และงบฯต่อเนื่องอีก 7 ปี ปีละ 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ครม.ได้ให้วธ.กลับไปทบทวนในส่วนงบฯ และเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของงบฯประจำปีของ วธ. ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี แต่ที่ผ่านมายังไม่มีกองทุนลักษณะดังกล่าวทำให้การส่งเสริมขาดความต่อเนื่อง

หน้า 26